



Bộ Thương mại Bắc Carolina
Phòng An ninh Nghề nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp



Cơ quan Hỗ trợ Thất nghiệp sau Thảm họa – DUA
Bằng chứng về việc làm / Thông báo yêu cầu về
việc tự kinh doanh và yêu cầu hoàn thuế của DUA

Ngày gửi thư:

Mã số thảm họa/thiên tai:

Mã số nguyên đơn:

Khi quý vị nộp đơn đầu tiên của quý vị cho Cơ quan Hỗ trợ Thất nghiệp sau Thảm họa (DUA), quý vị đã được thông báo rằng bằng chứng về việc làm/việc tự kinh doanh vào thời điểm xảy ra thảm họa và một bản khai thuế liên bang của quý vị được yêu cầu để xử lý yêu cầu bồi thường của quý vị. Quyền lợi về tiền ban đầu của quý vị dựa trên số tiền trợ cấp hàng tuần tối thiểu bởi DUA. Thông báo Xác định Quyền lợi DUA đã được ban hành nhằm thông báo cho quý vị về việc cung cấp một bản sao tờ khai thuế liên bang cho năm tính thuế ... trong vòng 21 ngày. Thông báo Xác định Quyền lợi DUA ban đầu của quý vị được ban hành vào ngày Bằng chứng về việc làm/việc tự kinh doanh của quý vị và bản khai thuế liên bang của quý vị phải nộp chậm nhất vào ngày

Vào ngày thông báo này, quý vị không nhận được bằng chứng về việc làm/việc tự kinh doanh và bản khai thuế liên bang của quý vị. Theo quy định DUA, bất kỳ cá nhân nào không nộp tài liệu này sẽ được xác định không đủ điều kiện cho DUA.

Quý vị có mười (10) ngày kể từ ngày thông báo này để gửi bằng chứng về việc làm/việc tự kinh doanh của quý vị tại thời điểm xảy ra thảm họa/thiên tai, và bản sao tờ khai thuế liên bang của quý vị. Quý vị có thể fax một bản sao đến 919.715.8423, hoặc gửi bằng thư đến địa chỉ được liệt kê dưới đây.

Nếu quý vị không cung cấp thông tin được yêu cầu, phán quyết sẽ được ban hành và tuyên bố quý vị không đủ điều kiện để hưởng các khoản thanh toán DUA đã được phát hành và một khoản thanh toán vượt mức sẽ được thiết lập. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi đường dây nóng DUA tại số 1.877.372.6565.

Hãy tải lên mẫu đã điền đầy đủ cho Cổng thông tin Tự phục vụ của Người xin Trợ cấp của quý vị tại des.nc.gov hoặc

Gửi thư hoặc fax mẫu đơn hoàn thành đến:

Post Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903
Fax 919.715.8423

Giúp chúng tôi ngăn chặn gian lận bảo hiểm thất nghiệp
bằng cách đáp ứng chính xác và kịp thời các yêu cầu thông tin